

Chuyển đổi số góp phần xây dựng tính chuyên nghiệp và hiện đại của báo chí

17:20 05/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 5/11, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị “báo chí chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu mới của Điều lệ giải báo chí quốc gia và tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.

Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Đoàn Anh Kiệt, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà báo Phú Yên chủ trì.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo cơ quan báo Đảng, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.



Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với mục đích tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao, cũng như những nội dung cần thiết để đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đây còn là diễn đàn để lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh trao đổi, đề xuất các giải pháp chuyển đổi số báo chí, phát triển đa dạng sản phẩm báo chí số đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình hình mới, đồng thời bàn giải pháp để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao đáp ứng điều lệ giải báo chí quốc gia.

Xây dựng tính chuyên nghiệp và hiện đại

Phát biểu khai mạc hội nghị, nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhắc lại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ chính trị của báo chí, là “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Trong đó, tính chuyên nghiệp và hiện đại theo yêu cầu của Đảng có nghĩa là báo chí cách mạng Việt Nam cũng phải phấn đấu, bắt kịp với các xu hướng phát triển chung của thế giới: Một trong số đó chính là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số.



Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng mang tầm chiến lược “Chuyển đổi số, động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia được nêu rõ trong nhiều nghị quyết và văn kiện đại hội Đảng.



Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu xây dựng các cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng; đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; tạo nguồn thu mới; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các ý kiến tham luận, đánh giá về các kết quả đạt được cũng như những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao. Đồng thời, kiến nghị giải pháp thiết thực nhằm triển khai Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao hiệu quả hơn trong thời gian tới.



Nhà báo Ngô Việt Anh, Báo Nhân Dân, trình bài tham luận về chuyển đổi số báo chí trong bối cảnh hiện nay.

Trong bối cảnh tất yếu của chuyển đổi số báo chí hiện nay, chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao càng có ý nghĩa định hướng, nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, khuyến khích phóng viên trải nghiệm đa dạng các sản phẩm báo chí với công nghệ hiện đại, phức tạp trên môi trường số. Bên cạnh đó, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chương trình cũng được các Hội Nhà báo phân tích, rút ra bài học, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần triển khai tốt hơn chương trình hỗ trợ trong năm 2024-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia về chuyển đổi số thảo luận các vấn đề đặt ra cho báo chí hiện nay trong công cuộc chuyển đổi số, sự phát triển, bùng nổ và cạnh tranh thông tin, phát triển nhanh các công cụ trí tuệ nhân tạo; giải pháp nâng cao chất lượng báo chí trong việc tạo ra tác phẩm chất lượng phù hợp với xu thế và đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của cơ quan truyền thông chính thống về phát triển bền vững của đất nước nói chung và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Báo chí hiện đại luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền tại địa phương

Phát biểu với hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hồ đã thông tin đến các nhà báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Phú Yên, những kết quả đạt được trong thời gian qua.



Đồng chí Lê Tấn Hồ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hồ khẳng định: Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, việc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề lần này tại Phú Yên có ý nghĩa rất quan trọng. Trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên thời gian qua, có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Thời gian tới, Phú Yên mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ những khó khăn, hiến kế cùng tỉnh những giải pháp khả thi, thực hiện thắng lợi và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chuyen-doi-so-gop-phan-xay-dung-tinh-chuyen-nghiep-va-hien-dai-cua-bao-chi>